

ด่วนที่สุด

ที่ นน ๐๐๒๓.๑/๓๓๒๘



ศาลากลางจังหวัดน่าน

ถนนน่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๔/ว ๓๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงานรองคมนตรีได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้แจ้งประเด็นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องถือปฏิบัติ และดำเนินการโดยเร่งด่วน ดังนี้

๑. ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยเฉพาะในประเด็นการตรวจสอบข้อมูลเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา แนวทางการให้ความช่วยเหลือและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา

๒. กรณีที่ได้รับเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาและยังไม่มีผลการรายงานผลการดำเนินการเกินกรอบระยะเวลาที่สำนักงานรองคมนตรีกำหนด ขอให้เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานรองคมนตรีและกระทรวงมหาดไทยทราบเป็นประจำทุกเดือน

จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่สำนักงานรองคมนตรีกำหนด จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติและดำเนินการโดยเร่งด่วน โดยให้ตรวจสอบเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรภิตติ ศรีทิพากร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐-๕๔๗๑-๖๓๘๕

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๑.๔/ว ๗๕๕๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.น่าน
เลขรับ 8167
วันที่ ๕๒ ก.ย. ๒๕๖๒
เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๔๖๓๖ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักงานองคมนตรีได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานองคมนตรี ที่ประชุมได้แจ้งประเด็นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องถือปฏิบัติและดำเนินการโดยเร่งด่วน ดังนี้

๑. ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยเฉพาะในประเด็นการตรวจสอบข้อมูลเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา แนวทางการให้ความช่วยเหลือและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา

๒. กรณีที่ได้รับเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาและยังไม่มีผลการรายงานผลการดำเนินการเกินกรอบระยะเวลาที่สำนักงานองคมนตรีกำหนด ขอให้เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานองคมนตรีและกระทรวงมหาดไทยทราบเป็นประจำทุกเดือน

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่สำนักงานองคมนตรีกำหนด จึงขอให้แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดถือปฏิบัติและดำเนินการโดยเร่งด่วน โดยให้ตรวจสอบเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักงานเลขาธิการกรม (กลุ่มงานกิจการพิเศษ)

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๑๔ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๑๙

ผู้ประสานงาน นายโกสินทร์ คงมั่น โทร. ๐๘ ๑๙๑๘ ๔๘๕๒

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ได้อย่างทั่วถึง

เพื่อให้ประชาชนเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้เป้าหมาย